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ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2555 
 
 

มติ ท่ีประชุมมีมติให้แก้ไข (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555  หน้า 2 บรรทัดท่ี 8  จากข้อความ “...ไม่เป็นเหตุผลท่ีสมควร โดยควรแจง้..”  
ให้แก้ไขเป็น  “...เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีไม่ให้มีการให้สัญลักษณ์ I ท้ังวิชา จึงให้แจ้ง...” 

หลังจากแก้ไขแล้ว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องสืบเนื่อง 
 

2.1   (ร่าง) แผนการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ซ่ึงรับท่ีจะไป

ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรต่างๆ เพื่อจัดทํา (ร่าง) แผนงบประมาณคณะ ปีงบประมาณ 2556 มา
นําเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา นั้น  เนื่องจากมี 2 หลักสูตรที่ยังไม่ส่งข้อมูล  ดังนั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนาจึงขอ
เลื่อนการพิจารณาแผนการจัดสรรงบประมาณคณะ ปีงบประมาณ 2556 ออกไปก่อน โดยทางฝ่ายฯ จะรวบรวมข้อมูล
ให้ครบจากทุกหลกัสูตร และประชุมหัวหน้าสายวชิาและประธานกรรมการบริหารทกุหลักสูตร เพื่อสรุปแผนความ
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ต้องการงบประมาณของหลักสูตรต่างๆ จากงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการส่วนกลาง (65%) และงบประมาณเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร (35%) ก่อนเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการจัดสรรงบประมาณคณะ ปีงบประมาณ 2556 ต่อไป 

 

ท้ังนี้   สถานะงบประมาณของคณะ  ในปีงบประมาณ 2556   มีดังนี้ 
1)  งบประมาณประจําปี   มีประมาณการรายรับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  25,322,500 บาท  ดังนี้ 

-  จากงบประมาณแผ่นดิน    2,382,300   บาท   
-  จากเงินรายได้   22,940,200   บาท   

2)  กองทุนต่างๆ  มีเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,419,866 บาท  ดังนี้ 
-  กองทุนสํารองสะสม  32,284,049   บาท 
-  กองทุนวิจัยและบริการวิชาการ   3,034,443   บาท 
-  ทุนการศึกษา บ.หลุยส์ฯ      488,074   บาท 
-  ทุนการศึกษา อ.พณวรรธฯ      343,904   บาท 
-  ทุนการศึกษา อ.สุกัญญาฯ      264,396   บาท 
-  เงินบริจาค          5,000   บาท 

นอกจากนี้ ยังมีเงินบริจาคจากอดีตคณาจารย์ของคณะ วงเงินต้น จํานวน 100,000 บาท  และดอกผล
เป็นเงิน 10,000 กว่าบาท โดยผู้บริจาคประสงค์ให้ทางคณะใช้ดอกผลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และขอให้
ทางคณะเป็นผู้ถือบัญชีและบริหารจัดการเงินบริจาคดังกล่าวเอง โดยไม่ต้องนําผ่านเข้าระบบการบัญชีของมหาวิทยาลัย 
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินบริจาคดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 

อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2555 ท่ีผ่านมา ทางคณะมีการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีเพียง 91% จาก
แผนงบประมาณประจําปีของคณะ  ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยกําหนดเป้าหมายว่า คณะ/หน่วยงานควรเบิกจ่ายได้ไม่ตํ่ากว่า 
93%  จึงเห็นว่าทางคณะควรตั้งแผนงบประมาณให้เหมาะสม โดยหากในการกํากับการใช้จ่ายงบประมาณระหว่างปี 
พบว่าการใช้จ่ายจะไม่เป็นไปตามแผนการจัดสรรงบประมาณที่ต้ังไว้ ควรเสนอปรับแผนงบประมาณระหว่างปี เพื่อให้
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายด้วย 

อนึ่ง  สําหรับการเสนอความต้องการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 ของหลักสูตร นั้น  ได้แจ้งให้
หลักสูตรต่างๆ งดการเสนอขอตั้งงบประมาณสํารองไว้ท่ีหลักสูตร เนื่องจากจะจัดไว้ท่ีส่วนกลางของคณะ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้นักศึกษาเดินทางไปร่วม workshop กรณีเข้ารอบการประกวดออกแบบต่างๆ แล้ว ด้วย  

กรรมการประจําคณะบางท่านเสนอความคิดเห็น ขอให้ทางคณะวางแผนงบประมาณสําหรับการขยาย
ช่องสัญญาณเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ให้ไปท่ัวถึงสําหรับทุกห้องเรียน รวมถึงไฟฟ้ากําลังที่สามารถรองรับการใช้งานที่
เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ และงานระบบเครือข่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นเพียงการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าเป็นคราวๆ ไป 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

2.2   พนักงานมหาวิทยาลัยขอโอนย้ายสาขาวิชาที่ศึกษา 
ประธานแจ้งว่า สืบเนื่องจากกรณี นางสาวสมหญิง พงศ์พิมล พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน ปฏิบัติงานที่หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาระดับปริญญา
เอก มีกําหนด 4 ปี นับต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ในสาขาวิชา Industrial and 
Manufacturing Engineering ณ Asian Institute of Technology (AIT) ได้ขออนุญาตโอนย้ายสาขาวชิาที่ศกึษา 
จากสาขาวิชาเดิม ไปยัง สาขา Management ในสถาบันเดียวกัน  คณะกรรมการประจาํคณะในการประชุมครัง้ที่ผ่าน
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มา จงึมีมติให้หลักสูตรต้นสงักัดเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะว่า การโอนย้ายสาขาวิชาที่ศึกษา
ของบุคลากรรายนี้ จะส่งผลกระทบหรือสอดคล้องกับทิศทางความต้องการอัตรากําลังในสาขาวชิาของหลักสูตรต้น
สังกัดหรือไม่อย่างไร   โดยเห็นชอบให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจแทนที่ประชุม ในการให้ความเห็นชอบหรือไม่ต่อ
การขอโอนย้ายสาขาวิชาที่ศึกษาของบุคลากรรายนี้ ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป นั้น   

หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอตุสาหกรรม ซ่ึงเป็นต้นสังกัดของบุคลากรดังกล่าว ได้รายงาน
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณามายังคณะแล้วว่า การโอนย้ายสาขาวิชาของบุคลากรรายนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
อัตรากําลังและนโยบายการพัฒนาหลักสูตร และรายวิชาที่ไปศึกษานั้นเป็นรายวิชาที่ตรงกับความต้องการและแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการทําวิจัยของสาขาวิชาและคณะ
ต่อไปด้วย  ซ่ึงจากคํารับรองดังกล่าวจากหลักสูตรต้นสังกัด  ดังนั้น ทางคณะจงึเห็นชอบให้บุคลากรรายนี้โอนย้าย
สาขาวิชาที่ศึกษาได้ตามที่เสนอ แต่ท้ังนี้ จะแจ้งกําชับให้ผู้ลาศึกษาทุกรายถือปฏิบัติ กรณีประสงค์จะโอนย้ายสาขาวชิา
ท่ีศึกษา ให้ต้องได้รับอนุญาตจากคณะก่อน จงึจะดําเนินการโอนย้ายสาขาวิชาได้  มิฉะนั้น ทางคณะอาจดาํเนินมาตรการ 
เช่น การแจ้งหนว่ยงานที่ให้ทุนการศึกษา ให้ระงับการให้ทุน เป็นตน้  จึงแจง้ที่ประชุมเพื่อทราบผลการพิจารณาของ
คณะในกรณีดังกล่าวด้วย 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

2.3   พนักงานมหาวิทยาลัยขอขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ 
ประธานแจ้งว่า สืบเนื่องจากกรณี นายพีร์นิธิ  อักษร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ปฏิบัติงานที่หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชา Construction, Engineering and Infrastructure Management  ณ  Asian Institute of 
Technology (AIT) นับต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555  ขออนุญาตขยายเวลาศึกษาออกไป
อีก 6 เดือน  และ นายวิรุฬห์  สังข์สุวรรณ พนักงานมหาวทิยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ปฏิบัติงานที่หลักสูตร สถ.บ. 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
นับต้ังแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555  ขออนุญาตขยายเวลาศึกษาออกไปอีก 4 เดือน 15 วัน  
คณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เห็นว่าเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเพียงพอสําหรับประกอบการพิจารณา 
จึงได้มีมติให้ทางคณะขอข้อมูลเพิ่มเติมไปยังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของบุคลากรทั้งสองรายนี้ และเห็นชอบให้
คณบดีเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจแทนที่ประชุม ในการให้ความเห็นชอบหรือไม่ต่อการขอขยายเวลาศึกษาของบุคลากร
ท้ังสองรายดังกล่าว ภายหลังจากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ก่อนเสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป นั้น 

ทางคณะได้ทําหนังสือถึงอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของบุคลากรทั้งสองราย  และได้รับข้อมูลกรณ ี
นายพีร์นิธิ อักษร แล้ว ซ่ึงเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษานั้น บทความจากผลงานวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารต่างประเทศก่อน บุคลดังกล่าวได้ส่งบทความไปยังสํานักพิมพ์แล้วหลายแห่ง แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ โดยทุก
สํานักพิมพ์แนะนําให้สํารวจข้อมูล วิเคราะห์ และเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วน ซ่ึงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการดําเนินการ 
จึงจําเป็นต้องขอขยายระยะเวลาศึกษา โดยจะขอขยายระยะเวลาเพียง 6 เดือน หลังจากนั้นจะกลบัมาปฏิบัติราชการ
ตามปกติต่อไป ซ่ึงทางคณะได้พิจารณาเหตุผลความจําเป็นดังกล่าวแล้ว เห็นชอบให้ขยายเวลาศึกษาเพียง 6 เดือนได้
ตามที่เสนอ   ส่วนกรณี นายวิรุฬห์  สังข์สุวรรณ นั้น ทางคณะยังไม่ได้รับข้อมูลจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  ซ่ึงจะให้การ
เจ้าหน้าท่ีคณะติดตามเรื่องต่อไป  จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

2.4  เสนอปรับโครงสร้างสายวิชา 
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รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งว่า ตามที่ในการประชุมครั้งที่แล้วได้แจ้งว่า ทางคณะจะไปศกึษา
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะอื่น ท่ีมีการปรับโครงสร้างจากภาควิชาเป็นโครงสร้างลักษณะอื่นแล้ว ถึงข้อดีข้อเสียของ
โครงสร้างต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะในการปรับโครงสร้างสายวิชาครั้งใหม่ต่อไป นั้น คณะ
ต่างๆ ท่ีทางคณะจะไปหารือประกอบด้วย คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะ
พยาบาลศาสตร์ ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานวันเวลาท่ีคณะต่างๆ จะสะดวกในการหารือ ท้ังนี้ หากกรรมการ
ประจําคณะท่านใดสนใจที่จะไปร่วมหารือด้วย ขอให้แจ้งกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อแจ้งกําหนดการหารือให้
ทราบต่อไป 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

2.5  รับรองผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า ตามที่ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา มี 2 รายวิชา ซ่ึง

อาจารย์เจ้าของวิชาได้ขอความเห็นชอบการให้สัญลักษณ์ I ท้ังวิชา โดยแจ้งว่าจะส่งเกรดได้ภายหลังจากนักศึกษาได้
ปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์แล้วนั้น ขณะนี้ยังมีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบตามเกณฑ์ จึงยังไม่มีการเสนอขอเปลี่ยน
สัญลักษณ ์I เป็นระดับคะแนน  จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

3.1  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝ่ายต่าง ๆ 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งวา่ ทางฝา่ยฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับกองทุนสนับสนุนการวิจยัและบริการวิชาการ เช่น ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมาของรายได้ และอื่นๆ เพื่อการใช้
ประโยชน์ของบุคลากรคณะจากกองทุนนี้ ท้ังนี้ ระเบียบกําหนดให้ต้องมีการรายงานผลการดําเนินงาน และรายรับ
รายจ่ายจากการดําเนินงานของกองทุนให้คณะกรรมการประจําคณะทราบทุกปีด้วย 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

3.2  รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์คณะ/ตัวชี้วัดประกันคุณภาพ/คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี  ครั้งที่ 4  สรปุภาพรวมทั้งปี 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งวา่  ยังไม่มีรายงานผลการปฏิบติังานตามวาระนี้ในการประชุมครัง้นี้ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

3.3  รายงานผลการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ในรอบปีงบประมาณ 2555 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งว่า เนื่องจากเพิ่งมารับตําแหน่งใหม่ จึงจะไปศึกษาและทบทวน

ผลการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมาของคณะ และนําเสนอในที่ประชุมครั้งหน้า 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

3.4  รายงานผลการดําเนินงานด้านจรรยาบรรณ ในรอบปีงบประมาณ 2555 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลการดําเนินงานด้านจรรยาบรรณของคณะ ในรอบปีงบประมาณ 

2555 ให้คณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจําคณะด้วย ทราบว่า ทางคณะได้มีการ
ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร แต่เป็นการดําเนินการแบบตั้งรับ กล่าวคือ เมื่อมีการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ จึงดําเนินการตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงในปีงบประมาณ 2555 มีจํานวน 1 ราย  นอกจากนี้ ทางคณะ
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ได้เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคําสมุทร (หัวหน้าสายวิชาสถาปตัยกรรมศาสตร์) ไปเป็นกรรมการ
จรรยาบรรณบุคลากรสายผู้สอนของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงจะรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการ
ประจําคณะทราบเป็นระยะๆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคําสมุทร แจ้งว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณบุคลากรสายผู้สอนของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้นโยบายว่า คณะต่างๆ ควรนําเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณไปเชื่อมโยงกับการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจํางวด/ปีของบุคลากร และให้มีการประกาศเกียรติ
คุณหรอืมอบรางวัลเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่บุคลากรอื่นด้วย รวมทั้งการจัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ ซ่ึงเป็นมาตรการเชิงบวก 
เช่น การประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เป็นต้น 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  และให้ข้อเสนอแนะขอให้ทางคณะจัดให้มีการดําเนินงานด้านจรรยาบรรณเชิง
รุกเพิ่มขึ้น เช่น การจัดอบรม/บรรยาย จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ แก่คณาจารย์และนักศึกษา เป็นต้น  
ซ่ึงรองคณบดีฝ่ายบริหารรับท่ีจะไปพิจารณาดําเนนิการต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องอื่น ๆ 
 

4.1 งบประมาณสําหรับการจัดการประชุมทางวิชาการและนิทรรศการแสดงผลงาน ครบรอบ 25 ปี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคําสมุทร  ประธานกรรมการอํานวยการจัดการประชุมทางวิชาการและ

นิทรรศการแสดงผลงาน 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และครบรอบ 25 ปี คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  แจ้งประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2556 สําหรับการจัดงานดังกลา่ว ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 
2556  รวมเป็นเงิน  380,000 บาท  ดังนี้ 

-  การจัดพิมพ์วารสารวิชาการ    100,000    บาท   
-  การจัดการประชุมวิชาการ   120,000    บาท 
-  การจัดนิทรรศการ และการจัด workshop 160,000    บาท 

ท้ังนี้ ทางคณะจะมีรายรับจากการจดังานกลับเข้ามาบางส่วนด้วย เช่น เงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ เงินรายได้จาก
การจําหน่ายวารสาร, proceedings และเสื้อ  เป็นต้น 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
  

4.2 นักศึกษากระทําผิดวินัย 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายงานว่า มีนักศึกษาชั้นปีท่ี 5 ของคณะ จํานวน 3 ราย และศิษย์เก่า

คณะ จํานวน 1 ราย เมาสุราและได้ทําความเสียหายแก่ model ของนักศึกษารายอื่น ซ่ึงได้รับการตรวจงานแล้วและ
ทางคณะจะเก็บไว้จัดแสดงนิทรรศการ  ซ่ึงการกระทําดังกล่าวตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นการกระทํา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ท่ีจะต้องส่งผลการสอบสวนจากระดับคณะไปให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสินลงโทษ  ซ่ึงฝ่าย
กิจการนักศกึษาคณะจะดําเนินการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป จึงรายงานท่ี
ประชุมเพื่อทราบด้วย 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อทางคณะพิจารณา เช่น การให้นักศึกษาผู้กระทําผิด 
ซ่อม model ท่ีเสียหายให้แก่คณะ, การบําเพ็ญประโยชน์ต่อคณะ, การประกาศให้นักศึกษาท้ังคณะทราบถึงพฤติกรรม
ความผิดและบทลงโทษ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระทําผิดเช่นนี้เกิดขึ้นอีก ส่วนศิษย์เก่าผู้กระทําผิด ทางคณะ
อาจพิจารณาแจง้ความเพื่อให้มีการลงบันทึกประจําวันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้นายกสมาคมศิษย์เกา่คณะฯ 
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ทราบด้วย เป็นต้น  และนอกจากนี้ ทางคณะอาจพิจารณาประกาศตักเตือนการกระทําท่ีไม่เหมาะสมอื่นที่นักศึกษา
ควรละเว้น เช่น การสูบบุหรี่ในสตูดิโอซ่ึงเป็นห้องเรียน เป็นต้น ด้วย 
  

4.3   สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2555 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการวิจัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2555  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555  ให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
 

1)   หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร 
คณะกรรมการวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อยู่ระหว่างดํา เนินการทบทวน  ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 56/2550) เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นการสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติท่ีมีปัจจัย
กระทบ (Impact Factor) ซ่ึงหากการดําเนินการดังกล่าวมีความก้าวหน้าเพิ่มเติมเป็นอย่างไร  จะรายงานให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะทราบในโอกาสต่อไป 

มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 

2)   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและจัดสรรค่าบํารุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและ
การวิจัย 
คณะกรรมการวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อยู่ระหว่างดํา เนินการทบทวน  ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 900/2546) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและจัดสรรค่าบํารุง
มหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย เนื่องจากได้ใช้ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวมานานแล้ว และเมื่อ
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น อัตราการจัดเก็บของมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังอยู่ในระดับตํ่า ดังนี้ 

-  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  20% 
-  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  10% 
-  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  8% 
-  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   5% 
ซ่ึงในระหว่างการทบทวนประกาศฉบับนี้ หากกรรมการประจําคณะเห็นสมควรให้ปรับปรุง

หลักเกณฑ์ดังกล่าวในประเด็นใด ขอให้แจ้งด้วย เพื่อจะรวบรวมนําเสนอในการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป   

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ และกรรมการประจําคณะบางท่านให้ข้อสังเกต/เสนอแนะ เพื่อเสนอการ
ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ดังนี้ 

-  กรณีการให้บริการวชิาการที่ไม่มีสัญญา และทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บค่าบาํรงุมหาวทิยาลัยจาก
โครงการ เป็นเงิน 15% นั้น  ควรมีความชัดเจนว่าทางมหาวิทยาลัยจัดสรรค่าบํารุงคืนให้แก่คณะเจ้าของโครงการโดย
วิธีใดอย่างไรหรือไม่  

-  เสนอให้ทางคณะสามารถนําเงินที่มหาวิทยาลยัจัดสรรให้กับกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการคณะ ไปลงทุนได้ 

-  การจัดเก็บเงินค่าบํารุงจากการวิจัย ไม่ควรจัดเก็บมากเท่ากับค่าบํารุงจากการให้บริการวิชาการ 
เนื่องจากมีรายรับไม่มากเท่า 

-  การจัดเก็บค่าบริการวิชาการอาจมีอัตราหลายระดับ เนื่องจากบางโครงการเป็นการให้บริการ
วิชาการแบบไม่หวังรายได้เป็นสําคัญ  

 

3) การบรรยายทางวิชาการ เร่ือง Scientific Publication Ethics, Plagiarism and Predatory Journals 
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ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Scientific Publication Ethics, 
Plagiarism and Predatory Journals  ซ่ึงเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานและการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารที่ไม่น่าเชื่อถือ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ ในวันศุกร์ท่ี 23 พฤศจิกายน 2555  เวลา 13.30 
– 15.30 น.  ณ อาคารสิริคุณากร  จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และขอให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชากร ประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์และนักศึกษาท่ีสนใจทราบด้วย 

 

4)  การจัดงานมหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1  (Regional Research Expo) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 (Regional 

Research Expo) ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2556  ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัด
ขอนแก่น  เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมวิจัยจากความร่วมมือของเครือข่ายระบบวิจัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สู่การใช้ประโยชน์ในเวทีระดับภูมิภาค  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การจัดงานการ
นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo ประจําปี 2556 ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และเครือข่ายในระบบวิจัย  โดยมีแนวคิดหลักในการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ “วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การนําไปใช้
ประโยชน์”  ซ่ึงผลงานวิจัยและกิจกรรมที่นําเสนอจะมี 6 ประเด็นวิจัย ได้แก่ 

1.  งานวิจัยเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน 
2.  งานวิจัยเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพของคนและชุมชน 
3.  งานวิจัยเพื่อโลกสีเขียว 
4.  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
5.  งานวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสู่ประชาคมอาเซียน 
6.  งานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
ท้ังนี้ ทางคณะอาจเข้าร่วมมหกรรมนี้ได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ การนําเสนอ

ผลงานวิจัย การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา เป็นต้น  โดยผู้จัดงานตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ไม่น้อยกว่า 3,000 
คน  จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะในงานดังกล่าว 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะว่า ทางคณะอาจไปร่วมจัดนิทรรศการ และนําเสนอ
ผลงานวิชาการ เช่น วารสารวิชาการ 25 ปีคณะ และการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาของบุคลากร  โดยควรประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์ทราบล่วงหน้า และมอบหมายให้หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์แจ้งหลักสูตรต่างๆ เพื่อผลักดันให้
คณาจารย์ส่งผลงานไปร่วมในมหกรรมดังกล่าวด้วย  โดยทางคณะสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการคณะ  

 

4.4  ผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2555 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เสนอชื่อบุคลากรสายผู้สอนและสาย

สนับสนุน จํานวน 3 ราย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2555 ด้านการเรียนการสอน ด้านการให้บริการวิชาการ และด้านการสนับสนุน
กิจกรรมนักศึกษา นั้น  ปรากฏว่า บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จํานวน 1 ราย 
ได้แก่ นางสาวอรสา จุลมา บุคลากรสายสนับสนุน  ตําแหน่ง นักกิจการนักศึกษา  สังกัดสํานักงานคณบดี โดยได้รับ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัลการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ระดับดีเย่ียม ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1847/2555)  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลเชิด
ชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2555  ซ่ึงทางคณะจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบท่ัวกันต่อไป 
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มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 

4.5  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ประธาน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เป็นประจํา

ทุกเดือน ในวันพุธ สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน  
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ  
 
เลิกประชุมเวลา   15.30 น.  

        
           (นางอโนชา  นนทคุปต์) 

                   เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


